

Các biện pháp dự thảo và hiện hành về thúc đẩy bình đẳng sắc tộc

Ủy ban Quản lý Quỹ Bồi thường bệnh Bụi phổi

Ủy ban Quản lý Quỹ Bồi thường bệnh Bụi phổi (Ủy ban) là cơ quan theo luật định được thành lập vào năm 1980 theo Sắc lệnh trước đây là Sắc lệnh (Bồi thường) cho người mắc bệnh Bụi phổi (nay được gọi là Sắc lệnh (Bồi thường) cho người mắc bệnh Bụi phổi và U trung biểu mô) (Cap. 360). Căn cứ vào Mục 26 của Sắc lệnh (Bồi thường) cho người mắc bệnh Bụi phổi và U trung biểu mô, Ủy ban sẽ có các chức năng sau đây: i) quản lý quỹ; ii) đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ về mức bồi thường; iii) triển khai và tài trợ cho các chương trình giáo dục, truyền thông, nghiên cứu và các chương trình khác nhằm phòng ngừa bệnh bụi phổi và u trung biểu mô và để triển khai tài trợ các chương trình phục hồi chức năng dành cho những người mắc các bệnh trên; iv) quản lý các khoản tiền nhận được từ Chính phủ và được Chính phủ chỉ định là các khoản bồi thường chiếu cố cho những người được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi trước ngày 01 tháng 01 năm 1981; và v) thực hiện các nhiệm vụ khác do Sắc lệnh này quy định.

Dịch vụ Liên quan

- Ủy ban nỗ lực cung cấp các dịch vụ đa diện và tập trung vào con người thông qua nền tảng về bồi thường, phục hồi chức năng và phòng ngừa bệnh bụi phổi và u trung biểu mô một cách chuyên nghiệp và chu đáo, vì lợi ích của bệnh nhân, lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp cũng như xã hội nói chung.

Các biện pháp hiện hành

- Ủy ban cung cấp các dịch vụ bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Khi cần thiết, dịch vụ phiên dịch và biên dịch sẽ được cung cấp cho những cá nhân đến từ các chủng tộc khác nhau.
- Trang web của Ủy ban có một mục đặc biệt dành cho các chủng tộc khác nhau, chứa các tài liệu giáo dục về bệnh Bụi phổi, bao gồm booklet và tệp giới thiệu bằng tiếng Nepal và tiếng Urdu.

Đánh giá công việc trong tương lai

- Theo từng thời điểm, Ủy ban sẽ xem xét các dịch vụ của chúng tôi đã cung cấp cho những người thuộc các chủng tộc khác nhau và thực hiện các cải tiến khi thích hợp.

Các Biện pháp Bồi sung Đã Thực hiện/Sẽ được Thực hiện

- Tập hướng dẫn về quy trình bồi thường, các tài liệu giáo dục bao gồm booklet và tệp giới thiệu trên trang web sẽ được dịch sang các ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau.

Mọi thắc mắc liên quan đến các biện pháp dự thảo và biện pháp hiện hành về thúc đẩy bình đẳng sắc tộc, vui lòng liên hệ với ông Manfred Kwok (Trưởng bộ phận Điều hành) qua các kênh sau:

Điện thoại : 2541 0032
Fax : 2541 0211
Email : contact@pcfb.org.hk
Địa chỉ hộp thư : 15/F, Tòa nhà Nam Wo Hong, 148 Đường Wing Lok, Sheung Wan, Hong Kong

Ủy ban Quản lý Quỹ Bồi thường bệnh Bụi phổi

Tháng 5 năm 2024